

# สพร.23 ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะความสามารถแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แรงงานได้รับผลกระทบอย่างมาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกยกเลิกการจ้างงานจากสถานประกอบการที่ต้องหยุดงาน ว่างาน รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย เป้าหมาย 7,800 คนรวม 390 รุ่น ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรมกระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เปิดรับสมัครฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษากล่องวงจรปิด สาขาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ฯลฯ โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 80 บาทและ โครงการตามมาตรการของกระทรวงแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การฝึกอาชีพดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสูตรที่ดำเนินการ เช่นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย การประกอบธุรกิจกาแฟ การประกอบอาหาร และการทำขนม เป็นต้น ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ดังนั้น ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของสถานประกอบการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการนี้ ทางสถาบันฯ ยังไม่กำหนดช่วงเวลาฝึกอบรม โดยหากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้นสามารถจัดฝึกอบรมได้จะแจ้งกำหนดการฝึกให้ทราบ ติดตามกำหนดการฝึกอบรมทางเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 บัณฑิตา โดยท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือติดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 บัณฑิตา 197 ถ.สวนสมเด็จ จ. รุสะมิแล อ.เมือง จ.บัณฑิตา 94000 โทรศัพท์ 073 460125-27 โทรสาร 073 460119

สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ Online Course จำนวน 15 สาขา ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างพ่นสีรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างขับรถยก ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี การประกอบอาหารไทย อาชีพอิสระ (ทำดอกไม้จันทน์.ปั้นโอง.เดคูพาจ) โดยสามารถเข้าฝึกอบรมในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ที่ <http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php> โดยไม่ต้องเข้าระบบลงทะเบียน...